

## โอกาสของที่รัสเซีย

จารุพัฒน์ พานิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันการส่งออก

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

jarupatp@exim.go.th

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ข่าวใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก คือ การโต้ตอบกันทางเศรษฐกิจระหว่างชาติตะวันตก คือ สหรัฐฯ ยุโรป และชาติพันธมิตร กับรัสเซียด้วยมาตรการบอยคอตทางการค้า การเงิน และการลงทุน โดยนอกจากสหรัฐฯ จะออกมาตรการห้ามชาวอเมริกันหรือผู้คนที่อยู่ในสหรัฐฯ ทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารใหญ่ 3 แห่งของรัสเซียเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สหภาพยุโรปได้ประกาศแซงชันการลงทุนของธนาคารรัสเซียในตลาดทุนของสหภาพยุโรป ห้ามการซื้อขายพันธบัตร หุ้น กระจาดตราสารหุ้นทุกชนิด กับธนาคารต่างๆ ที่มีรัฐบาลรัสเซียเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ Sberbank, VTB, Gazprom-Bank, VEB และธนาคารเพื่อการเกษตรรัสเซีย นอกจากนั้น ยังประกาศห้ามซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์กับรัสเซียทั้งหมด การส่งมอบเครื่องมือพิเศษสำหรับการขุดเจาะน้ำมัน ตลอดจนสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ก็ต้องได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ฝ่ายรัสเซียเลยต้องออกอาวุธตอบโต้ โดยการสั่งห้ามไม่ให้สินค้าอาหารประเภทเนื้อ ปลา ผัก ผลไม้ นม เนย จากสหรัฐฯ ประเทศอียู 28 ประเทศ รวมไปถึง นอร์เวย์ ออสเตรเลีย แคนาดา เข้ามาขายในตลาดรัสเซียโดยเด็ดขาด

หลังจากรัสเซียเปลี่ยนไปเป็นทุนนิยมแบบเต็มตัวเมื่อสิบกว่าปีก่อน กำลังซื้อและการบริโภคสูงขึ้นอย่างมาก ไม่แตกต่างไปจากประเทศทุนนิยมตะวันตก ทำให้สินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่รัสเซียนำเข้าในปีที่ผ่านมาจากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 11.8 พันล้านยูโร หรือประมาณ 15.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าจากสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์

เห็นตัวเลขแล้ว คิดเป็นเงินบาทก็ 5 แสนกว่าล้านบาท ้อ...ช่างมากมายเสียจริงๆ นี่เฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เท่านั้นนะครับ ฝ่ายรัสเซียเมื่อมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเหล่านี้ก็ต้องหาแหล่งนำเข้าอื่นๆ อยู่ดี เพราะประเทศตัวเองไม่สามารถผลิตสินค้าอาหารเพื่อการบริโภคได้เพียงพอ จึงหันไปนำเข้าพืช ผัก ผลไม้ อาหารจากประเทศอื่นๆ เช่น เนื้อสัตว์จากประเทศในละตินอเมริกา ผักและผลไม้จากตุรกี เบลารุส ไปจนถึงอดีตประเทศที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียตมาก่อนแล้ว นอกจากนี้ จีนก็ได้โอกาสนำพืชผลการเกษตรจากทั่วประเทศมานำเสนอขายที่เมืองตงหนิง (Dongning) เขตการค้าติดชายแดนรัสเซีย พร้อมทั้งจัดตั้งตลาดขนาดใหญ่และโกดังเก็บสินค้าการเกษตรเพื่อรองรับสินค้าการเกษตรที่จะขนถ่ายเข้าไปในรัสเซียด้วยเส้นทางพิเศษ แถมยังพร้อมจะแลกเปลี่ยน-ซื้อขายสินค้าเหล่านี้กับรัสเซียด้วยสกุลเงินหยวน เงินรูเบิล อีกต่างหาก

ท่านผู้อ่านทุกท่านคงตระหนักดีว่า ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับ มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืช ผัก ผลไม้ และการปศุสัตว์ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต และการจัดเก็บรักษาสินค้าก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ช่วงนี้โอกาส อยู่ตรงหน้าแล้วครับ อยู่ที่รัสเซีย ทำไมไม่รีบหาโอกาสลองรुकตลาดรัสเซียช่วงที่ไม่ลงรอยกับพี่ใหญ่อย่างสหรัฐฯ และพันธมิตร ขอส่วนแบ่งแคร์ร้อยละ 5-10 ก็หลายหมื่นล้านบาทแล้วละครับ สวัสดีครับ